

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ผู้มาประชุม.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุชา สีนุสุวรรณ	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายสมชาย สีนุสุวรรณ	รองประธานสภา		
๓	นายสามารถ ชื่นบาล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายอภิรมย์ เพชรรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นางพลอยชนก หมู่ทหาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายประจวบ รอดจรรยา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๗	นายบัวสี สากิราช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๘	นายจรินทร์ ศรีผ่อง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นายสมหมาย นุ่มทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายบุญเชิญ วงษ์เล็ก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายกิตติ ปลุกงาม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นายเอก วุฒิ	เลขานุการสภาเทศบาล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกชเดชา กลุ่มใหม่	นายกเทศมนตรี		
๒	นายจำลอง สุขประเสริฐ	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นายนิรันดร์ รักดี	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นายคะนอง บุญหงษ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายสยาม สีสับทิม	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖	นางเพ็ญพิชชา เสี่ยม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๗	นางสาววันเพ็ญ เงามาม	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายกลางชล สังข์แก้ว	ร.ก.ผ.กองการศึกษา		
๙	นางชารี บุญมาทัน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๑๐	นางสาวดวงตา ทรัพย์วิสัย	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๑	นายทศพร พลเมือง	นายก อบจ. นครปฐม		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. รองประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม มีสมาชิกมาประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ คน ครอบงำประชุม และเชิญนายอนุชา สีนุสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น นายอนุชา สีนุสุวรรณ กลับมานั่งยังโต๊ะประธานสภาฯ และได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แจ้งการลาด้วยวาจา จำนวน ๑ คน คือ นายเอก วุฒิ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เลือกพนักงานหรือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๙ วรรคท้าย โดยให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ-สกุล และมีผู้รับรอง ๒ คน สำหรับการลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เสนอชื่อ-สกุล ผู้ที่สมควรได้รับการเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ในครั้งนี้ ขอให้เสนอ

นายสามารถ ชื่นบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสามารถ ชื่นบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมาชิกสภาฯ เขต ๑ เพชรเมืองทอง เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายประจวบ รอดจรรยา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ในครั้งนี้

นายอภิรมย์ เพชรรัตน์ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายจรินทร์ ศรีผ่อง รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอนุชา สีนุสุวรรณ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม -ไม่มี-

นายอนุชา สีนุสุวรรณ เมื่อไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในครั้งนี้ จำนวนประธานสภาฯ ๑ คน คือ นายประจวบ รอดจรรยา และมีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ตามระเบียบฯ ดังนั้น นายประจวบ รอดจรรยา จึงได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ และขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ		เสียง
	งดออกเสียง		เสียง
	ไม่มาประชุม	๑	เสียง
	ไม่อยู่ในที่ประชุม		เสียง
	รวม	๑๑	เสียง

นายอนุชา สีนุสุวรรณ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ และต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในระเบียบ
วาระที่ ๑ เรื่อง ที่จะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอนุชา สีนุสุวรรณ มีวาระเพิ่มเติม เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
ประธานสภาฯ กองประจำการ โดย ร.อ.พีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช รักษาการแทนสัสดีอำเภอแสวงหา
ขอเรียนเชิญครับ

ร.อ.พีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขา นายเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
รก. สัสดี อ.แสวงหา ประชุมทุกท่าน กระผมร้อยเอกพีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช ตำแหน่ง รักษาการแทนสัสดีอำเภอ
แสวงหา ขอใช้พื้นที่แห่งนี้ด้วยความกรุณาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ให้มา
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยกรณี
ร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการที่ ๒ โครงการรับสมัคร
ทหารเข้ารับราชการในกองทัพก

กองทัพกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ
(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm ๖๕ rta.mi.th และที่
หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗) ซึ่งยังไม่เคย
ผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด. ปี ๓) และทหารกองเกินที่มีอายุ ๒๒-๒๙ ปี บริบูรณ์
(เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากอง
ประจำการ รับสมัครเฉพาะผลัดที่ ๑/๖๔ สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวน
หน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิภาคอาหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ
๑ มณฑลทหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือกในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มณฑล
ทหารบกที่ตนเองเลือกได้ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน และส่ง
เข้ากองประจำการในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายอนุชา สีนุสุวรรณ ขอขอบคุณ ร.อ.พีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช รักษาการแทนสัสดีอำเภอแสวงหา ที่ได้มา
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันนี้ มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายสมชาย สีนุสุวรรณ สอบถามถึงโควตาผู้สมัครอายุ ๑๘-๒๐ ปี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.อ.พีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช ชี้แจงว่า เดิมการที่จะเข้ารับราชการทหาร ต้องมีอายุ ๒๑ ปี ต้องมีการจับใบดำ ใบแดง
รก. สัสดี อ.แสวงหา ภาษาชาวบ้านเรียกอย่างนั้น ปัจจุบันรับบุคคลอายุ ๑๘-๒๐ ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับผลกระทบ กองทัพจึงเปิดโอกาสให้คนที่ว่างงานและขาดโอกาสทางด้านการศึกษา จบ ป.๖ หรือ ม.๓ ไม่มีโอกาสเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ารับราชการทหารได้เลย ไม่ต้องรออายุ ๒๑ ปี จบ ม. ๖ สามารถยื่นคุณสมบัติได้ ถ้าสมัครก็เป็นทหาร ๑ ปี สำหรับคนที่จบ ป.๖ หรือ ม. ๓ ถ้าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ผลการเรียนไม่ค่อยดี แต่อยากเข้าสู่ระบบกองทัพ เข้าสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก ปัจจุบันระบบการรับราชการในกองทัพ ใน ๑๐๐% มีพื้นที่ให้ทหารกองประจำการ ๘๐% ให้สำหรับคนที่จบ ม.๖ เท่ากับ ๒๐% ถ้าสมัครเข้าสู่โครงการนี้ ๘๐% จะมีโควตาให้ ๓๐% ของ ๘๐% เข้าสู่โรงเรียนนายสิบทหารบกได้ง่ายขึ้น ส่วนที่ดีของโครงการนี้ คือ

๑. ไม่ต้องสอบแข่งขันกับผู้หญิง เพราะผู้หญิงขยันกว่าผู้ชาย
๒. ผู้ที่จบ ม.๖ ส่วนมากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้ลดจำนวนคู่แข่งลงไปได้อีก การเข้าสู่กองทัพในลักษณะนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุคคลที่ขาดโอกาส จึงขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ เพื่อมีลูกหลานหรือราษฎรในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถเข้าสู่กองทัพในวิธีนี้ได้

ข้อดีอีก ๑ ข้อ คือ สามารถเลือกหน่วยได้ มีหน่วยให้เลือก ๕๑๐ หน่วยทั่วประเทศของกองทัพบก เปิดรับทั้งหมด ๑๔,๓๒๑ นาย ที่จังหวัดลพบุรีมี ๔๘ หน่วย ไม่ต้องวิ่งเต้นใช้เส้นสาย แต่ต้องดูรายละเอียดของการสมัคร ว่าหน่วยใดมีผู้สมัครจำนวนเท่าไร ยอดจะลดลงเรื่อยๆ และในช่วงที่อยู่ในหน่วยมีสวัสดิการให้เรียน กศน. ได้อีก จะทำให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นอีก ตอนนี้งบเดือนสิบตรี เริ่มที่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท เงินเดือนสูงสุดในอัตราจำ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท อีกโครงการหนึ่ง คือ ผู้ที่จบ ม.๖ หรือ ปวช.แล้ว สามารถเข้าสู่โรงเรียนนายสิบทหารบกได้ ขณะนี้เปิดรับอยู่ที่ ๒,๕๐๐ อัตรา จะเป็นโควตาของพลทหาร จำนวน ๒,๐๐๐ อัตรา ผู้ที่จบ ม.๖ ปกติอีก ๕๐๐ อัตรา ใช้วุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. และคนที่ปลดประจำการ หรือเรียน รด.๓ ปีแล้ว ไม่ได้เข้าสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก สอบบรรจุได้ ดิฉันสิบตรี อบรม ๓ เดือน เข้าสู่ระบบการทำงานได้เลย เงินเดือนน้อยกว่าสิบตรีที่เข้าสู่โรงเรียนนายสิบทหารบกเล็กน้อย ซึ่งทางกองทัพบกมีช่องทางให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีช่องทางในการมีงานทำหลายช่องทาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

นายอนุชา สีนธสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ ร.อ.พีรพิทักษ์ วณิชกุลธวัช รักษาการสารสดีอำเภอสว่างหา ที่มาประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ และขอให้ปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ และปรบมือแสดงความขอบคุณ

นายอนุชา สีนธสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

นายกชเดชา กลุ่มใหม่
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ เลขาชั่วคราว สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหาร เรื่อง การก่อสร้างเพิ่มเติมสำนักงาน โดยใช้งบประมาณของเทศบาลนั้น ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงจะขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล ซึ่งมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลกำกับดูแลเทศบาลทั่วประเทศที่ได้สมัครเป็นสมาชิก สำหรับการกู้เงินมีเงื่อนไขการกู้เงินที่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ได้ตามความประสงค์ของเทศบาล ประกอบด้วย ๑. ก่อสร้างโดมด้านที่จอดรถ และ ๒. ต่อเติมอาคารของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เนื่องจากห้องประชุมสภาฯคับแคบ ต่อออกด้านข้างเพื่อขยายห้องประชุมออกไปทั้ง ๒ ชั้น ข้อดี คือ ห้องประชุมขยายกว้างขึ้น และเพื่อรองรับข้าราชการที่มีกรอบในแผนอัตรากำลัง อีกประมาณ ๓-๔ ตำแหน่ง โดยจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับข้าราชการ และเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน เนื่องจากสถานที่ที่มีอยู่คับแคบมาก สำหรับการก่อสร้างอื่นๆ หรือที่สมาชิกสภาฯเสนอไว้ ในการจัดซื้อรถต่างๆก็ตี สามารถดำเนินการได้ แต่ขอให้ทยอยดำเนินการ เพราะว่าเทศบาลต้องนำส่งเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย ถ้ากู้มากจะไม่มีเงินไว้พัฒนาในหมู่บ้าน ดังนั้น จึงต้องทยอยในการกู้เงิน ถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ที่มีอยู่ประมาณ ๔-๕ ล้านบาท ก็จะไม่มีงบฯ ในการพัฒนา จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้เงินกู้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล สำหรับเงินสะสมนั้น จะมีระเบียบฯในการใช้เงิน เช่น การเกิดภัยพิบัติ มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ มาให้ใช้จึงจะใช้เงินสะสมดังกล่าวได้ จึงขอนำเรียนกับสภาฯ ได้รับทราบ ว่า การประชุมในครั้งต่อไป ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องที่จะก่อสร้างโดยใช้การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองอนุมัติ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา สีนุสุวรรณ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจง เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล มีระเบียบการกู้เงินฯ ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจ ก็สามารถมาขอเอกสารเพื่อนำไปพิจารณาในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลฯ มีสมาชิกจะสอบถามเรื่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขอเชิญครับ

นายกชเดชา กลุ่มใหม่
ประธานสภาฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติม เคยได้พูดคุยกับสมาชิกสภาฯ ว่าต้องการจะปรับปรุงหอประชุมหลังเดิม โดยจะปรับปรุงเป็นหอประชุมติดแอร์ สร้างเป็นแบบถาวร ถ้าสมาชิกสภาฯ ต้องการให้ดำเนินการก็สามารถกู้เงินได้ จะได้ให้ช่างประมาณการว่าต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไร ถ้างบประมาณสูงมาก ก็จะช่วยๆทยอยทำได้

นายอนุชา สีนุสุวรรณ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายสามารถ ชื่นบาล
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

สอบถามว่า สรุปแล้วจะก่อสร้างอะไรก่อน แล้วการกู้เงินนั้นกู้ยืมอย่างไร

นายอนุชา สีนุสุวรรณ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ท่านสามารถ ชื่นบาล ได้เรียนถามเพิ่มเติมของการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ โครงการที่จะขอกู้เงินฯ นั้น มีหลายโครงการ อยากทราบว่า มีรายละเอียดของการกู้เงินแต่ละครั้งหรือไม่ อย่างไร ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด

- นายกชเดชา กลุ่มใหม่
นายกเทศมนตรี
- ขอขอบคุณท่านสามารถ ชื่นบาล สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ที่ได้สอบถาม สำหรับการที่เราจะกู้เงินฯ นั้น เราจะขออนุมัติในการประชุมในครั้งต่อไป สำหรับการก่อสร้างนั้น เราจะดำเนินการสร้าง โดม และขยายอาคารสำนักงานที่เราจำเป็นต้องใช้ แต่ต้องแจ้งกับสภาฯ ไว้ก่อนว่า ถ้าเทศบาล ดำเนินการ ๒ โครงการ เช่น ก่อสร้างโดม ๔ ล้านบาท ต่อเติมอาคาร ๒ ล้านบาท เทศบาล ทำเรื่องกู้ ๖ ล้านบาท แต่ถ้าจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโดม ๓ ล้านบาท ต่อเติมอาคาร ๑.๕ ล้านบาท การกู้เงินนั้นก็จะมีเฉพาะที่เราจัดซื้อจัดจ้างได้ เท่ากับ ๔.๕ ล้านบาท ขอนำเรียน ดังนี้ครับ
- นายอนุชา สินธุสุวรรณ
ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถาม มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายประจวบ รอดจรรยา
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- ขออนุญาตสอบถามเรื่องรถ ยังไม่ได้ระบุว่า เป็นรถประเภทไหน รถพยาบาลหรือเป็นรถที่ เทศบาลจะใช้ในกิจการของเทศบาล และถ้าฝ่ายบริหารหรือท่านนายกต้องการจะดำเนินการ ในเรื่องอะไร ขอให้แนบรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ มาให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วยครับ
- นายอนุชา สินธุสุวรรณ
ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณท่านประจวบ รอดจรรยา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ครั้งนี้ ฝ่ายบริหารแจ้งสมาชิก เพื่อทราบก่อนว่าจะกู้เงินเพื่อทำอะไร จะได้ศึกษาข้อมูลไว้เพื่อนำเข้าที่ประชุมสมัยหน้า มี สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุนฯ ขอเชิญครับ
- ที่ประชุม
-ไม่มี-
- นายอนุชา สินธุสุวรรณ
ประธานสภาฯ
- ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
- นายอนุชา สินธุสุวรรณ
ประธานสภาฯ
- ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกอ่าน ตรวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ
- ที่ประชุม
ไม่มี

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อความใดๆ ในรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุมขอให้ยกมือขึ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
ไม่มาประชุม	๑	เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม	-	เสียง
รวม	๑๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ไม่มีสมาชิกท่านใดตั้งกระตุ้นถาม ขอผ่านวาระนี้
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ไม่มีการตั้งคณะกรรมการ ขอผ่านวาระนี้เลยครับ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

-การกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ชี้แจงว่า การประชุมสภาฯ ในวันนี้ เป็นการสิ้นสุดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
ประธานสภาฯ ๒๕๖๔ จึงต้องมีการเสนอวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายประจวบ รอดจรรยา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กระผมนายประจวบ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ รอดจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต ๒ ขอเสนอวันประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ขอขอบคุณท่านประจวบ รอดจรรยา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ที่ได้เสนอวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ท่านประจวบ รอดจรรยา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ได้เสนอวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ

นายอภิรมย์ เพชรรัตน์ รับรอง

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นางพลอยชนก หมู่ทหาร รับรอง

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอนุชา สีนุสุวรรณ ประธานสภาฯ ตามที่ท่านประจวบ รอดจรรยา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ได้เสนอวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และมีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ นายอภิรมย์ เพชรรัตน์ และนางพลอยชนก หมู่ทหาร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ และไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอวันประชุมฯ เป็นวันอื่น ขอมติที่ประชุมในการกำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยครับ ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง
	ไม่มาประชุม	๑	เสียง
	ไม่อยู่ในที่ประชุม	-	เสียง
	รวม	๑๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอนุชา สีนุสุวรรณ ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่ต้องการเสนอแนะหรือจะสอบถามในกิจการของเทศบาลฯ ขอเชิญครับ ถ้าสมาชิกสภาฯยังไม่มีท่านใดสอบถาม ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ขอเชิญครับ

นายกเขตฯ กลุ่มใหม่ ขอชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ๑. การของบประมาณเงินอุดหนุนฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำไม่มั่งคั่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มาดูพื้นที่ในการทำไม่มั่งคั่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน มีนโยบายจัดทำร้านค้าชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่ทำไม่มั่งคั่งรวมกลุ่มและนำไม่มั่งคั่งออกมาวางจำหน่าย มีเกษตรกรรวมกลุ่มแล้ว จำนวน ๓๔ ราย ร้านค้าชุมชน ๑ ร้าน มีขนาด ๓x๕ เมตร รูปแบบเดียวกันหมด โดยจะสร้างร้านค้าชุมชนตลอดแนวถนนสายตั้งแต่ หมู่ที่ ๑๑ ถึงหมู่ที่ ๘ และบริเวณพิพิธภัณฑสถานบ้านคูเมือง โดยใช้งบฯ เศรษฐกิจฐานราก
- ๒. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ได้จัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ขณะนี้ได้นำรถแบล็คโฮมาขุดบริเวณบ่อน้ำ โดยจะทำเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของงบประมาณในการลาดยาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ใช้พื้นที่ของบ่อน้ำ คือ ๑๐ ไร่ ในการดำเนินการ
- ๓. โครงการเติมน้ำใต้ดิน ถ้าหากท่านใดสนใจและต้องการที่จะใช้พื้นที่เพื่อขุดเป็นสระน้ำ พื้นที่จำนวน ๑ งานขึ้นไป ให้แจ้งมาจะมีทีมงานไปตรวจสอบและดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๔. ปก.จังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ท้องถิ่นตั้งจุดตรวจ ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้ประสาน อปพร.ในการอยู่เวร ๗ วันอันตรายแล้ว
๕. ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมอำเภอแสวงหา ได้รับแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จะมีการตรวจจับเด็กแว้น และถ้ามีสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ ก็จะมีการตรวจปัสสาวะด้วย
๖. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค (สคร.) อนุมัติให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดงาน Countdown (นับถอยหลัง) ได้ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ และต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย สำหรับการจัดเลี้ยงต้องมีมาตรการจำกัดคนเข้าร่วมไม่เกิน ๒๐๐ คน

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แจ้งกิจกรรมในพื้นที่เทศบาลฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิก
ประธานสภาฯ สภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
นายสามารถ ชื่นบาล ถ้าโครงการเกิดขึ้นแล้ว จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยหรือไม่
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถามครับ
ประธานสภาฯ

นายชเดชา กลุ่มใหม่ ถ้าเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการออกกำลังกาย จะมีเด็กวัยรุ่นมาวิ่งสู่ม มีทั้งเรื่องชู้สาว และเรื่อง
นายกเทศมนตรี ยาเสพติด ได้พูดคุยกับท่านนายกอำเภอแสวงหาแล้ว จะมีการตั้งเป็นจุดตรวจ สำหรับโครงการนี้
ให้กองการศึกษาดำเนินการ และเสนอโครงการฯ ให้ทัน เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
นายสมชาย สินธุสุวรรณ เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ต้องมีผู้ดูแล จะเหมือนกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลฯ ขอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ งบประมาณมาจัดสร้าง แต่โรงเรียนไม่จัดหาผู้ดูแลและบำรุงรักษา ขอให้มองถึงปัญหาที่จะ
ตามมาด้วยครับ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีความคิด
ว่า งานลอยกระทงปีหน้า จะเสนอให้จัดที่บริเวณนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย ขอให้ฝ่ายบริหารปรับงบประมาณเพื่อการนี้ด้วยครับ

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมชาย สินธุสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ที่เสนอแนะ
ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายชเดชา กลุ่มใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ มีผู้บริจาคที่ให้กับโรงเรียน พื้นที่ดังกล่าวมีการ
นายกเทศมนตรี ปรับปรุงพื้นที่ได้ แต่การก่อสร้างอาคารนั้นต้องขออนุญาตจากที่ราชพัสดุโดยท้องถิ่นในพื้นที่
เป็นผู้ขออนุญาต เป็นปัญหาเช่นเดียวกับประปา หมู่ที่ ๗ โครงการนี้เทศบาลฯของงบประมาณ

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ขอสอบถามโครงการที่ ๓ โครงการเติมน้ำใต้ดิน
ประธานสภาฯ ใช้พื้นที่ ๑ งานขึ้นไป ต้องยื่นเรื่องอย่างไร

นายชเดชา กลุ่มใหม่ มีแบบยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ มีการวัดพิภพ มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และในเดือนมกราคมจะมี
นายกเทศมนตรี ทีมงานมาชุด

นายบัวสี สาภิราช สอบถามนายกฯ เรื่อง โครงการเติมน้ำใต้ดินที่เสนอไปเมื่อครั้งก่อน ผลเป็นอย่างไรบ้าง
สมาชิกสภา เขต ๒

นายกชเดชา กลุ่มใหม่ หมู่ที่ ๘ ได้เข้าร่วมโครงการ แต่ตัดของ หมู่ที่ ๙ , ๑๐ , ๑๑ เนื่องจากท่านนายอำเภอ
นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการผันน้ำลงบ่อทราย งบประมาณโครงการเติมน้ำใต้ดิน จำนวน ๕๐,๒๐๐ บาท
เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ถ้าสมาชิกสภา ท่านใดจะเพิ่ม ขอเป็น หมู่ที่ ๔
๗ , ๑๓ , ๑๔ ภายในวันนี้ เพื่อให้ช่างประมาณการ

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาจะสอบถามขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา

นายสมชาย สินธุสุวรรณ สอบถาม เรื่อง การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เทศบาลฯมีแนวทาง
สมาชิกสภา เขต ๑ ใดๆบ้าง ตัวอย่างของโรงเรียนวัดบ้านเพชร คือ ให้ครู ๑ คน สอนนักเรียน ๓ คน เนื่องจาก
การสอนแบบออนไลน์ เด็กนักเรียนไม่มีความรู้ เด็กไม่มีประสิทธิภาพ ครูมีความกระตือรือร้นที่
จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ จึงอยากทราบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ มีมาตรการ
ในการช่วยเหลือเด็กอย่างไรบ้าง

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านสมชาย สินธุสุวรรณ ที่สอบถาม เมื่อปลดล็อคแล้ว อยากให้
ประธานสภา ช่วยเหลือเด็กอย่างไรบ้าง เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกชเดชา กลุ่มใหม่ ตอนนี้ สคร. มีมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อควบคุมการแพร่
นายกเทศมนตรี ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าสถานศึกษาใดมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียน
การสอนแบบออนไซต์ได้ และต้องมีมาตรการต่างๆตามที่ สคร.ประกาศ เช่น นักเรียนอายุ ๑๒
ปีขึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๒ โดส ผู้ปกครองก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วย เป็นต้น
เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีชุดตรวจน้ำลายสำหรับเด็ก ผู้ปกครองก็ต้องฉีดวัคซีนด้วย
เช่นเดียวกัน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีปกครองนักเรียน จำนวน ๑ รายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ถ้า
ต้องการให้บุตรหลานมาเรียนครบทั้ง ๔๔ คน ผู้ปกครองนักเรียนก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ
ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster) ดังนี้

เข็ม ๑	เข็ม ๒	เข็ม ๓	หมายเหตุ
ซิโนแวค	ซิโนแวค	ไฟเซอร์/แอสตรา	ห่าง ๑ เดือน
ซิโนฟาร์ม	ซิโนฟาร์ม	ไฟเซอร์/แอสตรา	ห่าง ๑ เดือน
ซิโนแวค	แอสตรา	ไฟเซอร์	ห่าง ๓ เดือน
แอสตรา	แอสตรา	ไฟเซอร์	ห่าง ๓ เดือน

และถ้าติดเข้ามาแล้ว ๑ เดือน กระตุ้น แอสตราหรือไฟเซอร์ ๑ เข็ม ไปฉีดได้ที่โรงพยาบาล
แสวงหา

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ขอบุคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายสมชาย สีนธสุวรรณ ขอสอบถามว่า มีโอกาสจะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หรือไม่
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายกชเดชา กลุ่มใหม่ มาตรการ คือ ต้องแจ้งสาธารณสุขอำเภอฯ มาตรวจและประเมินฯก่อน หลังเดือนมกราคม
นายกเทศมนตรี ๒๕๖๕ ถ้าผ่านการประเมินก็จะเปิดเทอมได้

นายสมชาย สีนธสุวรรณ สอบถามว่า ถ้าประเมินไม่ผ่าน เทศบาลฯมีมาตรการอย่างไร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอนุชา สีนธสุวรรณ เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงข้อซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายกชเดชา กลุ่มใหม่ เทศบาลฯ มีใบงาน และมีเงินเยียวยารายละ ๒,๐๐๐ บาท

นายกเทศมนตรี มาตรการของโรงเรียนวัดบ้านเพชร คือ ครู ๑ คน สอนนักเรียน ๓ คน สอนแบบออนไลน์

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ขอบุคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงหรือเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายกิตติ ปลุกงาม มีเรื่องจะสอบถาม คือ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ๑. ขอให้ฝ่ายบริหาร ประสานงานกับ ส.ส. และหน่วยงานชลประทาน เรื่อง การส่งน้ำให้กับ
เกษตรกร อยากทราบว่า จะส่งให้เมื่อใด

๒. ที่คลองส่งน้ำ เส้นคูเมือง-ดอนทอง มีขยะมาก ขอให้ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำไหล
ผ่านได้สะดวก

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ขอบุคุณท่านสมาชิกสภาฯ เขต ๒ ท่านกิตติ ปลุกงาม ที่ได้สอบถาม ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง
ประธานสภาฯ รายละเอียด ขอเชิญครับ

นายกชเดชา กลุ่มใหม่ เรื่องที่ ๑ ตามที่ท่านกิตติ ปลุกงาม ให้ประสาน ส.ส. และกรมชลประทาน เรื่องกำหนดการ
นายกเทศมนตรี ปล่อน้ำให้แก่เกษตรกร จะทำหนังสือแจ้งไป

เรื่องที่ ๒ คลองส่งน้ำเป็นของชลประทาน และหน่วยงานจัดรูป ยังไม่อนุญาตให้ท้องถิ่น
ดำเนินการ ถ้าดำเนินการเมื่อไร ก็จะถูกรื้อทิ้ง และมีนักกฎหมายมาชี้แจง เป็นปัญหาของ
ท้องถิ่นมาก ทั้ง ๒ เรื่องนี้จะดูให้

นายอนุชา สีนธสุวรรณ ขอบุคุณท่านนายกฯ ที่รับเรื่องของ สท.กิตติ ปลุกงาม สมาชิกสภาฯ เขต ๒ มีสมาชิกสภาฯจะ
ประธานสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ

นายจรินทร์ ศรีผ่อง กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอสอบถามถึงหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลฯ คือ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ช่างไฟ ดำเนินการซ่อมไฟแล้วดำเนินการตัดต้นไม้ด้วยหรือไม่ ได้เขียนคำร้องเมื่อ ๒๘ ตุลาคม
และได้ดำเนินการให้แล้ว ต้องขอขอบคุณไว้ด้วย แต่อยากทราบว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็ว
หรือไม่ เรื่องที่ ๒ เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ทราบว่ายายไฟ ถ้าใช้งาน


๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี เกิดชำรุด มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อหรือไม่ หรือต้องรอ และเรื่องโคมไฟจะมีน็อตยึดบนล่าง แต่ที่เห็นมีน็อตยึดไม่ครบ เวลาลมพัดจะเกิดการชำรุด ขอให้แจ้งบุคลากรดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย โดยหลักการต้องใช้ น็อตยึด ๒ ตัว บนและล่าง หมูที่ ๑๓ มี ๒ จุด ขอขอบคุณครับ

- นายอนุชา สีนธสุวรรณ ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ เขต ๒ ท่านจรินทร์ ศรีม่วง เนื่องจากเป็นการถามที่ต้องใช้ข้อมูล ในการตอบข้อซักถามมาก จึงต้องให้ไปตั้งเป็นกระทู้ถามในสมัยหน้า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ สอบถามอีกหรือไม่
- นายสามารถ ชื่นบาล สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สอบถาม เรื่อง ถนนคอนกรีตชำรุด ๓ จุด ของหมูที่ ๑๐ ได้มาเขียนคำร้องไว้นานแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วด้วยครับ
- นายอนุชา สีนธสุวรรณ ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ท่านสามารถ ชื่นบาล อยากทราบว่า จะดำเนินการได้เมื่อไร ขอเรียนเชิญท่านนายกฯครับ
- นายกชเตชา กลุ่มใหม่ นายกเทศมนตรี
เรื่องถนนชำรุด หมูที่ ๑๐ ขอฝากให้กองช่างไปตรวจสอบ และดำเนินการ ขอเป็นอาทิษฐ์หน้า
- นายอนุชา สีนธสุวรรณ ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมในกิจการสภาฯหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายสมชาย สีนธสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ขอให้ฝ่ายบริหารประสานชลประทานในการตัดหญ้า บริเวณริมถนนพบว่ามีกองขยะ ๓ จุด มีเศษผลไม้ และบริเวณ หมูที่ ๔ มีเศษมะพร้าว ส่งกลิ่นเหม็น อยากให้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ และเทศบาลน่าจะมีความมาตรการในการป้องกันด้วย
- นายอนุชา สีนธสุวรรณ ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่สอบถามเพิ่มเติม ขอให้นายกฯชี้แจง ขอเชิญครับ
- นายกชเตชา กลุ่มใหม่ นายกเทศมนตรี
พบ ๒ จุด คือหน้าโรงเชือดหมู หมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๑๓ กำลังดำเนินการตัดป้ายประกาศ จะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ และทำป้ายห้ามทิ้งขยะ อีกทางหนึ่งด้วย และให้ หมู ๔ , ๗ , ๑๓ และเทศบาลตำบลแสวงหาประชาสัมพันธ์ด้วย
- นายอนุชา สีนธสุวรรณ ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม
มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะสอบถามอีกหรือไม่
ไม่มี


/นายอนุชา...

นายอนุชา สินธุสุวรรณ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิก ที่ได้เข้าร่วมประชุมในสมัย
ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอขอบคุณเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.


ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายประจวบ รอดจรรยา)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (ชั่วคราว)


ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายอนุชา สินธุสุวรรณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง


คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอภิรมย์ เพชรรัตน์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบัวสี สาภิรัช)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจรินทร์ ศรีม่วง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ  ^{ทราบ}
(นายอนุชา สินธุสุวรรณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง